

## นายคุณุร ภาลี วาเดียง

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	20 สิงหาคม 2542
อายุ	60 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย อินเดีย
ประวัติการอบรม	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005
ประสบการณ์	กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พีริเซียส ไซฟิง จำกัด (มหาชน) กรรมการ (การเงิน) และกรรมการบริหาร บริษัท พีริเซียส ไซฟิง จำกัด (มหาชน) กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แมกซ์วิน จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เพอร์กูสัน แอนด์ โค กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พีริเซียส ไซฟิง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
อาชีพหลัก	

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: 1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ) 2. กรรมการ บริษัท ดี เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด 3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (เมียนมาร์) จำกัด 4. ประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (กัมพูชา) จำกัด 5. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 6. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด* 7. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นทีเอส ดีวัน จำกัด 8. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเตด ประเทศไทย * หมายเหตุ: อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 278-279 ของรายงานประจำปีฉบับนี้
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

### จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด